

การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำมาใช้ประโยชน์ ของสำนักกรรมการ ๒
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๑. ขยะรีไซเคิล

๑) บริจาคโครงการ Youturn ของ ปตท.
ตามกิจกรรม “รักเรา รักโลก”

โดยสำนักกรรมการ ๒ ได้ร่วมบริจาค
ขวดพลาสติกให้กับโครงการ Youturn ของ ปตท.
ตามกิจกรรม “รักเรา รักโลก” เพื่อนำไปแปรรูป
เป็นเส้นใยรีไซเคิล (Recycle) ทอเป็นผ้าตัดเย็บ
ชุดวิบวับสะท้อนแสงมอบให้พี่ไม้กวาด พนักงานเก็บ
กวาดขยะต่อไป

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ มีปริมาณขวด
พลาสติกร่วมบริจาค **รวมทั้งสิ้น ๑๒.๒๐ กิโลกรัม**

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกรรมการ ๒

วันที่ 3 เมษายน 2567

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าทางเข้าสำนักงาน (หน้าข้าง) ชั้น 1 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดย นายธีรยุทธ ตั้งบุญเกษม หัวหน้าคณะทำงานหมวด 4 และคณะทำงาน Green Office ของสำนักกรรมการ ๒ ได้ร่วมบริจาคขวดพลาสติก ให้กับโครงการ Youturn ของ ปตท. ตามกิจกรรม “รักเรา รักโลก” เพื่อนำไปแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล (Recycle) ทอเป็นผ้าตัดเย็บเป็นชุดวิบวับสะท้อนแสง มอบให้พี่ไม้กวาด พนักงานเก็บกวาดขยะต่อไป โดยมียอดจำนวนบริจาค **รวมทั้งหมด 12.20 กก.** โดยแบ่งออกเป็น ขวดน้ำพลาสติก 9.5 กก., ฝาขวดน้ำ 2.2 กก. และ ฉลากข้างขวดน้ำ 0.5 กก. ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สามารถช่วยลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนต่อไป

คณะทำงาน Green Office & คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG
จัดพิมพ์ที่งานวุฒิสภา สำนักกรรมการ ๒

๒) จำหน่ายขยะรีไซเคิลกับบริษัท SCG

สำนักกรรมการ ๒ ได้รวบรวมขยะรีไซเคิลที่สามารถจำหน่ายได้ เช่น ขวดพลาสติก
กระป๋องอลูมิเนียม แก้วน้ำ เป็นต้น โดยจะมีแม่บ้านของสำนักกรรมการ ๒ จัดเก็บและบันทึกข้อมูล
ปริมาณขยะดังกล่าวไว้ประจำวัน

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ มีปริมาณขยะรีไซเคิล (นอกเหนือจากที่นำไปบริจาค
โครงการ Youturn ของ ปตท. ตามกิจกรรม “รักเรา รักโลก”) **รวมทั้งสิ้น ๒๘ กิโลกรัม**

โดยขยะประเภทนี้ สำนักกรรมการ ๒ ได้นำไปรวมกับขยะของสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัท SCG รับซื้อเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป

๓) บริจาคขยะกำพวด

ขยะกำพวด คือ ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ขายต่อไม่มีมูลค่าแต่สามารถนำไปเผาได้
โดยการนำไปใช้แทนเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในเตาเผาปูนซีเมนต์เพื่อลดขยะที่จะต้องนำไปยังบ่อกลบ
โดยสำนักงานเขตดุสิตจะเป็นผู้รวบรวมเพื่อนำส่งไปเป็นเชื้อเพลิงในโครงการ N15 Technology
โดยกรุงเทพมหานครมารับขยะในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ **รวมทั้งสิ้น ๖.๔๐ กิโลกรัม**



๒. ขยะเปียก

ขยะเปียก เป็นขยะประเภทเศษอาหารที่สำนักกรรมการ ๒ ให้บุคลากรกวาดเศษอาหารที่รับประทานแล้วใส่ในถังขยะอินทรีย์ โดยจะมีแม่บ้านของสำนักกรรมการ ๒ จัดเก็บและบันทึกข้อมูลปริมาณขยะดังกล่าวไว้ประจำวัน โดยในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ มีปริมาณเศษอาหาร รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ กิโลกรัม

โดยขยะประเภทนี้ สำนักกรรมการ ๒ ได้นำไปรวมกับขยะของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมโครงการ “ไม่เทรวม” ของกรุงเทพมหานคร

รวมขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น ๑๕๐.๖๐ กิโลกรัม
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๕ ของขยะทั้งหมด